

Biểu Tình, Tội Sao Không?

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Ba, 04 Tháng 10 Năm 2011 04:20

Thì Tội ng của CSVN Nguyễn n t n Dũng đang ra l nh cho B Công An s an d th o lu t Bi u tình trình cái g i là Qu c H i “Đ ng c dân b u”.



Li u CS có th hóa gi i nhu c u thi t y u bi u tình, m t ph n ng sinh t n t t y u trong sinh h at chánh tr c a ng i dân trong xã h i hay không?

- Không, tuy t i không.

Ai Little Saigon t i M này cũng nh cu c bi u tình kéo dài nhi u ngày và đã thành công trong vi c ch ng Tr n Tr ng treo hình trum và c máu c a CS.

Còn ai s ng Pháp đ u bi t dân Pháp th ng hay bi u tình và mùa này là mùa xu ng đ ng Pháp.

Còn ng i M , các s c t c M trong xã h i đa văn hóa, đa ch ng t c. M coi bi u tình là chuy n c m b a. Vài ch c ng i cũng bi u tình, hai ba ng i cũng bi u tình đánh đ ng công lu n M .

Biểu tình, Tội Sao Không?

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Ba, 04 Tháng 10 Năm 2011 04:20

Chẳng không “cũu toàn” nhũu mũt sũ ngũũũ i Mũ gũ c Viũ t ðũũ i phũũ i biũũ u tình hàng trăm, hàng ngàn ngũũũ i, ðũũ “hàng ngàn cánh tay giũũ lên”, hàng vũũ n tiũũ ng vô vang lên cho có khí thũũ nhũũ khi còn thũũ i Viũ t Nam Cũũ ng Hòa chũũ ng hoà ðũũm Paris.

Dũũ các cuũũ c bũũ u cũũũ Pháũũ, Mũũ chánh quyũũ n ðũũũ có ăũũ gian ðũũũ c, mà vũũ n có biũũ u tình chũũ ng ðũũ i. Luũũ t chũũ i dân chũũ là vũũ y, thũũ a nhũũ n và tôn trũũ ng ý kiũũ n ngũũũ c lũũ i cũũ a ðũũ sũũ. Lãnh tũũ ðũũ i lũũ p có quyũũ n ăũũ nói và ðũũũ c ðũũ i xũũ ngang vũũ i lãnh tũũ ðũũ sũũ, trong các quũũ c hũũ i dân chũũ tiũũ n tiũũ n. Do vũũ y không thũũ xem ý kiũũ n cũũ a nhũũ ng cũũ triũũ ng hũũ ngũũũ i thũũ t cũũ, ý kiũũ n thiũũ u sũũ, ý kiũũ n khác ý kiũũ n ðũũ sũũ là sai, không ðũũũ c quyũũ n bày tũũ.

Các chũũ ðũũũ c tài nhân danh an ninh, trũũ tũũ công cũũ ng ðũũ biũũ n minh lũũ nh cũũ m và ý ghét biũũ u tình. Nhũũ ng các nũũũ c dân chũũ lâu ðũũ i nhũũ Pháũũ, Anh, Mũũ thì khác, thũũ a nhũũ n ngũũũ i bũũ t ðũũ ng ý kiũũ n có quyũũ n bày tũũ. Nhũũ ng ngũũũ i này biũũ u tình vì có quyũũ n bày tũũ sũũ bũũ t ðũũ ng ý kiũũ n. Còn ngũũũ i biũũ u tình ngoài viũũ c bày tũũ ý khác vũũ i sũũ ðũũng, ngũũũ i mũũ nh còn có mũũ c ðũũũch lũũi kéo thêm ngũũũ i ũũ ng hũũ ý kiũũ n mình.

Đũũ u này rũũ t cũũ n cho sinh hoũũ t dân chũũ, chũũ không hũũ i cho dân chũũ. Vì ðũũ i ðũũũ n dân cũũ có giũũ i hũũ n, có nhiũũ m kũũ. Cũũ m quyũũ n lên rũũ i lũũ i phũũ i xuũũ ng làm ðũũ i lũũ p. Cũũ m quyũũ n cũũ n nghe ðũũ i lũũ p ðũũ sũũ a sai. Đũũ i lũũ p cũũ n thuyũũ t phũũ c, lũũi cuũũ n ðũũ có ðũũ sũũ lên nũũ m chánh quyũũ n. Chuyũũ n nũũũ c viũũ c dân là chuyũũ n chung, có hành ðũũ ng công khai và bày tũũ công nhiêũũ nhũũ vũũ y mũũ i ðũũũ đánh ðũũ ng quũũ n chũũng tham gia vào viũũ c chung ðũũũ c. Khác vũũ i chũũ ðũũũ c tài cái gì cũũũ giũũ u kín nhũũ bũũ ng ðũũ ðũũ thao túng, tũũ tung tũũ tác.

Các chũũ ðũũũ c tài ðũũũ i mũũ i hình thũũ c nói chung ðũũ u rũũ t ghét biũũ u tình. Vì bũũ n chũũ t ðũũũ c tài là phũũ nhũũ n và luôn chũũ ng ðũũ i ý kiũũ n khác. Đũũũ c tài không có ðũũ i lũũ p. Dân chũũ không có ðũũ i lũũ p là không dân chũũ. Nêũũ ðũũũ c tài hũũ có biũũ u tình là ðũũũn ăũũ, trũũũ t hũũ nhũũ n danh an ninh trũũ tũũ công công, ũũ n ðũũ nh ðũũ i sũũ ng bình thũũũ ng. Nhũũ ng xét cho cùng kũũ lý, chính hành ðũũ ng ðũũũn ăũũ –chũũ không phũũ i hành ðũũ ng biũũ u tình -- gũũũ bũũ t ũũ n trũũ tũũ và nhũũ p sũũ ng bình thũũũ ng.

Kinh nghiũũ m cho thũũ y các cuũũ c nũũ i ðũũ y, vũng lên tũũ c nũũũ c bũũ bũũ cũũ a ngũũũ i dân tũũ i các nũũũ c Đông Âu, Trung Á thũũ i CS và hũũ u CS, Bũũ c Phi và Trung Đông gũũ n ðũũũ là do sũũ trũũ n ăũũ, ðũũũn ăũũ quá ðũũ, không cũũ n thiũũ t cũũ a nhà cũũ m quyũũn ðũũũ c tài. Sũũ c ếp cằũũ nhiũũ u sũũ c bũũ t cằũũ cao là qui luũũ t phũũ n ũũ ng cũũ a ngũũũ i dân theo ðũũũ ðũũũ xã hũũ i là xung ðũũ t cũũ a Karl Marx. Bũũ ðũũũn ăũũ mũũ t lúc nào ðũũ, bũũ lũũũ tũũ i chũũn tũũũ ng, ngũũũ i dân sũũ lũũ ng lên, xũũũ tũũ i, xuũũ ng ðũũũ ng, tũũ c biũũ u tình chũũ ng ðũũ i.

Biểu Tình, Tội Sao Không?

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Ba, 04 Tháng 10 Năm 2011 04:20

Chúng ta đang dân mà cánh tay của nhà cầm quyền được tài trợ. Cảnh Sát, Công An, Quân Đội sẽ run lên vì lòng ngấm tâm của nó, đến nỗi nó sẽ trở thành một phần của nó, con em, bè bạn không mất một giây phút trong tay. Và chính chúng ta cánh tay của nhà cầm quyền được tài trợ sẽ giơ lên bóp cổ nhà cầm quyền được tài trợ. Tất nhiên có những cách mà chúng ta không, hoa hồng, hoa tulips, mùa xuân Á rập xò ra từ tất cả các nước của chúng ta để quấy rối CS và được tài trợ Hồi Giáo.

Thời điểm Tin Hồi, Trái Đất trở thành một xóm nhà, các dân tộc là những người hàng xóm. Những cuộc biểu tình ở Ukraina, tại Kyrgyzstan là một tàn dư CS chỉ trong nháy mắt tin và hình đã lan truyền khắp hoàn cầu. Đông Âu, Nam Á đều đã xò ra những cuộc biểu tình là một nhà cầm quyền được tài trợ. Không xa VN, Nam D cũng có. Mọi đây dân chúng nổi lên biểu tình, đấu tranh, chiến đấu là một được tài trợ Bắc Phi và Trung Đông; CS Trung Quốc và VN rất lo sợ lan sang hai chỗ được tài trợ trên toàn diện của họ.

Xu thế thời điểm là cách mà hòa đồng. Chiến lược toàn cầu của để nhất siêu cường Mỹ là dân chủ hóa để đi tới một được tài trợ không bị, như TT Bush đã tuyên bố về người dân các nước, 'As you stand for your own liberty, America stands with you' (Khi quý vị đứng lên đòi tự do, Hoa Kỳ sẽ đứng bên cạnh quý vị). Những người Việt Quốc Gia nào cũng thấy, ai cũng bằng cách này hay cách khác về đứng cho một cuộc biểu tình để đối đầu CS.

Hơn năm mươi năm ở Miền Bắc, hơn ba mươi năm ở Miền Trung và Miền Nam, chúng ta đã hơn 80 năm, đã quá đủ rồi; người dân Việt đã quá khổ về CS Hà Nội rồi.

CS Hà Nội dù có ba đầu sáu tay, cũng không làm lu mờ biểu tình để hóa giải hay hơn chỉ như cuộc biểu tình, phần lớn của sinh tử của người dân Việt, CS cũng không làm chèn ép, hóa giải hay ngăn chặn được.